



งานเลขานุการ กสทช. (๑)  
ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์  
บันทึกเลขที่  
กทช1006/604/2562

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๑๒๕๑)

ที่ สทช. ๑๐๐๖/๗๐๔

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ ของการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒  
เรียน เลขาธิการ กสทช.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง การพิจารณาคำขอตกลงประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นคำขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๔ สถานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ผมได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ ดังนี้

“ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ำมาหลายครั้งแล้วว่า จำเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาานพอสมควร โดยมีการต่ออายุกันเรื่อยๆ จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเป็นมาตรการถาวรไปแล้ว โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่มีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายกำหนดวิธีการจัดสรรเอาไว้ว่าจะต้องดำเนินการด้วยวิธีการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยกำหนดแนวทางการกำกับดูแลให้มีความกระชับและชัดเจน เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยเฉพาะสำหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ควรมีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจำกัดเวลาให้ชัดเจน เพื่อเดินทางสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ไม่ใช่ใช้มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ แม้แต่ในรายที่มีการดำเนินการต่ออายุไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตั้งเช่นกรณีเหล่านี้”

จึงเรียนมาเพื่อนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จักขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)

กสทช.